



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  
เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้มีประกาศ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกพนักงานราชการฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้สอบคัดเลือกได้ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ คือ

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิจากการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในวันเวลาที่กำหนด

(๓) ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามกำหนดเวลาที่กำหนดเวลาที่แจ้งให้มารายงานตัว

๓. ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เลขที่ ๓๙ ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการต่อไป ถ้าหากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตามที่สอบคัดเลือกได้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมพร เพ็องฤกษ์)

นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ  
ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาฯ

บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา

ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๕	นางสาวจิรนนท์ จารีกกลาง
๒	๐๕๓	นางสาววันวิสาข์ อยู่อุ้นพะเนา
๓	๐๓๙	นางสาวทิวาภรณ์ บวกสันเทียะ
๔	๐๐๘	นางสาวรัชนิกร ขอประกลาง
๕	๐๒๔	นางสาวอัญชลี ทองดี
๖	๐๓๒	นางสาวเกษฎาพร โพธิ์ศรีบั้ง
๗	๐๐๑	นางสาวพินภา อุ่มชุ้ม
๘	๐๑๔	นางสาวสายรุ้ง ผังดอน
๙	๐๑๗	นางสาวปฐมพร สุดสี
๑๐	๐๕๐	นางภัทราวดี คำขุนทด
๑๑	๐๐๒	นายแรงบุญ เกี้ยวสูงเนิน

